



VIETNAMESE

Ông Dijon DaCosta Sr., Chủ Tịch Hội Đồng

Bà Deirdre P. Pierce, Phó Chủ Tịch

Bà Anna Hill

Bà Whitney McGinniss

Bà Allyson Gevertz

Bà Vickie B. Turner

Tiến Sĩ Joyce Morley

Tiến Sĩ Devon Q. Horton, Tổng Giám Đốc

---

13 Tháng Mười, 2023

Kính gửi Các Gia Đình của DeKalb County School District,

Hôm nay tôi viết thư cho quý vị trong thời điểm mà những lo ngại và cảm xúc dâng cao do những sự kiện đang diễn ra tại Trung Đông gần đây. Trong khi tất cả chúng ta đang vật lộn với tác động của những hành động tàn bạo khủng khiếp này, tôi hy vọng có thể liên hệ với mọi gia đình trong học khu của chúng ta để đảm bảo và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và cảnh giác trong những thời điểm khó khăn này.

Sự an toàn và khỏe mạnh của các em học sinh, nhân viên, gia đình và cộng đồng của chúng ta vẫn là điều tối quan trọng ở mọi trường học, trung tâm và tài sản thuộc DeKalb County School District (DCSD). Vì mục đích đó, tôi nhấn mạnh rằng, cho đến nay, chưa có mối đe dọa hoặc hành động bạo lực cụ thể nào được báo cáo trong các trường học của chúng tôi liên quan đến những sự kiện bi thảm ở nước ngoài kia.

Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp an toàn bổ sung. Các Viên Chức Cảnh Sát DCSD, an ninh khuôn viên trường, quản trị viên trường học và nhân viên của chúng tôi đã được hướng dẫn phải đặc biệt thận trọng trong việc xác định và điều tra bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn hoặc xung đột vật lý nào có thể liên quan đến những sự kiện này.

Tuy nhiên, đây phải là nỗ lực tập thể. Chúng ta không thể đạt được sự an toàn khi bị cô lập, vì vậy chúng tôi khuyến khích tất cả thành viên cộng đồng, cả già lẫn trẻ, tích cực tham gia vào chiến dịch "*Thấy Gì, Nói Đó (See Something, Say Something)*" của chúng tôi. Nếu quý vị hoặc con em của chúng ta chứng kiến hoặc nghi ngờ bất kỳ tình huống không an toàn nào trong hoặc xung quanh trường học của chúng tôi - ngay cả trong các khu phố của chúng ta - chúng tôi khuyến khích quý vị nên thông báo kịp thời cho nhân viên của chúng tôi. Sự tham gia của quý vị vào những nỗ lực này là cần thiết cho chiến lược an toàn tổng thể thành công của chúng tôi.

Chúng tôi vẫn luôn tin rằng các đường dây liên lạc mở là rất quan trọng giữa nhà trường và gia đình của chúng ta. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi, lo ngại nào hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với quản trị viên trường học của quý vị.

Trong những thời điểm bất ổn này, chúng ta hãy đoàn kết và quyết tâm coi sự an toàn và an ninh của học sinh, nhân viên, gia đình và các đối tác cộng đồng là ưu tiên cao nhất, thiêng liêng nhất của chúng ta. Cảm ơn quý vị vì đã tiếp tục ủng hộ và thấu hiểu chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta sẽ đảm bảo tốt nhất rằng các trường học của chúng tôi vẫn là nơi trú ẩn an toàn cho việc học tập, phát triển và tiến bộ.

Trân Trọng,

Tiến Sĩ Devon Q. Horton, Tổng Giám Đốc

DeKalb County School District